

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่า, จับตาแรงขายหุ้นของต่างชาติหลังกังวลเก็บภาษีกำไร

- *บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าหลังมีแรงขายเงินบาทจากนักลงทุนต่างชาติ โดยเป็นผลจากความกังวลเกี่ยวกับกระแสข่าวเรื่อง การเก็บภาษีกำไรจากการขายหุ้น ซึ่งทำให้นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นไทยออกมามากขึ้นเมื่อวานนี้
- *ดอลลาร์เผชิญกับแรงกดดันในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย แต่ยังสามารถฟื้นตัวขึ้นได้บ้าง ท่ามกลางภาวะซื้อขายที่ซบเซาลงเมื่อคืนนี้ ขณะที่ข้อมูลที่ดีใส่ของสหรัฐฯ ช่วยลดผลกระทบจากแนวโน้มการคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่างไม่คาดคิด ของธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด)
- *ข้อมูลที่บ่งชี้มากขึ้นว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯกำลังฟื้นตัวจากภาวะชะลอตัวรุนแรง ในไตรมาสแรกนั้น ช่วยหนุนดัชนีดอลลาร์ให้ฟื้นตัวขึ้น แต่ดัชนีดอลลาร์สัปดาห์นี้ยังคงปรับตัวลง 0.3% จากสัปดาห์ก่อน ซึ่งเป็นการร่วงลงมากที่สุด ในรอบ 2 เดือน
- *ข้อมูลเมื่อวานนี้พบว่า จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์ล่าสุดปรับลดลง และดัชนีการผลิตเขตมิด-แอตแลนติก เพิ่มขึ้นในเดือนมิ.ย. ซึ่งทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯดีดตัวขึ้น
- *ปอนด์แข็งค่าแตะระดับสูงสุดในรอบ 5 ปีครึ่ง เมื่อเทียบดอลลาร์ หลังจากข้อมูลระบุว่า ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานของอังกฤษ พุ่งขึ้นมากที่สุดในรอบ 6 เดือน ในเดือนมิ.ย. ซึ่งสะท้อนความเสี่ยงที่ว่า ธนาคารกลางอังกฤษอาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนเฟด
- *ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของเอเชียในวันนี้ ตลาดจึงพุ่งความสนใจไปที่ตลาดหุ้น ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเปิดปรับตัวขึ้น หลังจากดัชนี S&P 500 พุ่งทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง เมื่อวานนี้
- *อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.418 บาท
- *08.48 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.46/48 จาก 32.40/42 เมื่อวาน

ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.45/49 จาก 32.43/45 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 101.83/85 จาก 101.91 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3619/20 จาก 1.3608 เมื่อวาน

"บาทเข้านี้อ่อนค่าขึ้นมา จากแรงขายหุ้นของต่างชาติ ที่กังวลกับข่าวสื่อเรื่อง การเก็บ capital gain tax ซึ่งต้องดูวันนี้ว่าตลาดจะหายกังวลหรือยัง ก็ถือเป็น ปัจจัยหลักสำหรับวันนี้" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้อ่อนค่า หลังมีแรงขายออกมาจากนักลงทุน ต่างชาติ โดยเป็นผลเชื่อมโยงมาจากความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ ในการที่ไทย จะเก็บภาษีกำไรจากการขายหุ้น(capital gain tax) ตามที่มีกระแสข่าว ออกมาเมื่อวานนี้

เขากล่าวว่า คงต้องรอดติดตามภาวะตลาดหุ้นไทยในวันนี้ว่าจะคลายความ กังวลต่อปัจจัยดังกล่าวลงหรือไม่ ขณะที่มองกรอบการเคลื่อนไหวของเงินในวันนี้ไว้ที่ แนวรับ 32.55 และแนวต้านที่ 32.45

นายกิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระบุเมื่อวานนี้ว่า คณะกรรมการ ตลท.อยู่ระหว่างการศึกษาเรื่องการปฏิรูป ภาษี ซึ่งรวมถึงการเก็บภาษีกำไรขายหุ้น โดยหากมีการจัดเก็บภาษีกำไรขายหุ้น ก็ควรเป็นประเภทการซื้อขายระยะสั้น ซึ่งคาดว่าจะไม่เกิน 3 เดือน จะมีข้อสรุปเรื่องนี้ แต่นายสตีเฟ่น ลิมพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการ ตลท.กล่าวกับ"รอยเตอร์"ว่า ยังไม่ควรรีที่จะจัดเก็บภาษีกำไรจากการขายหุ้นในขณะนี้ เพราะจะส่งผลกระทบต่อความ เชื่อมั่นในการลงทุน เนื่องจากในขณะนี้ควรสร้างความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจ และ ตลาดหุ้นไทย

ขณะที่วานนี้นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 3.85 พันล้านบาทในตลาดหุ้นไทย

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ ให้คำแนะนำเพื่อการตัดสินใจใดๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้